

สรุปข่าวประจำวันวันที่ 14-20 สิงหาคม 2562

เปิดชื่อ "บอร์ดนโยบายข้าว" ลุงตู่/1 ดึงภาคปชช.ร่วมพรีบ! สภาเกษตรกรฯ ทีดีอาร์ไอ สมาคม ชาวนาฯ ศูนย์ข้าวชุมชนฯ

มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า ในวันที่ 21 ส.ค. นี้ คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนามแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 19 ส.ค.ที่ผ่านมา เพื่อให้การดำเนินการของรัฐบาลในการแก้ปัญหาสินค้าข้าว บังเกิดประสิทธิผลเป็นผลดีต่อเกษตรกรผู้ผลิต ระบบการผลิต การตลาด และการแปรรูปข้าวอย่างครบวงจร นอกจากนี้จะมี นายกรัฐมนตรี นั่ง ประธานกรรมการ นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และร.มว.พาณิชย์ เป็น รองประธานกรรมการแล้ว ยังมีกรรมการในตำแหน่งประกอบด้วย ร.มว.คลัง ร.มว.เกษตรและสหกรณ์ ร.มว.มหาดไทย

รวมถึงข้าราชการประจำที่เป็นกรรมการ ประกอบด้วย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นกรรมการและเลขานุการ ร่วมกับอธิบดีกรมการค้าข้าว และอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ส่วนตัวแทนภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

"ที่น่าสนใจ มีการแต่งตั้งกรรมการภาคประชาชน ประกอบด้วย นายคงฤทธิ์ บัวบุญ ผู้แทนเกษตรกรอำเภอวาปีปทุม ในฐานะประธานคณะทำงานศึกษาผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายเกษตรพันธสัญญา สภาเกษตรกรแห่งชาติ นายนิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) นายสุเทพ คงมาก อดีตนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย และ นายอัษฎางค์ สีหาราช ประธานคณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ เจ้าของศูนย์ข้าวชุมชน ในการขับเคลื่อนนาแปลงใหญ่"

ทั้งนี้ กรรมการชุดนี้จะหน้าที่อำนาจ 1.กำหนดกรอบนโยบาย แผนงาน และมาตรการเกี่ยวกับสินค้าข้าว เพื่อให้การบริหารสินค้าข้าวสอดคล้องกันทั้งระบบ การแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ลุล่วง 2.เสนอนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าวคณะรัฐมนตรีทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้การบริหารจัดการข้าวสอดคล้องกันทั้งระบบและมีการพัฒนาต่อเนื่อง 3.ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มคุณภาพ ลดต้นทุน และส่งเสริมการผลิตข้าวที่สอดคล้องกับความต้องการของโลก

4.พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับประกันรายได้ให้กับเกษตรกรและวิธีการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการโรงสี ผู้ค้า และผู้ส่งออกข้าว เพื่อให้การบริหารจัดการข้าวทั้งระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 5.ติดตามและกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการและโครงการที่อนุมัติ 6.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงานและคณะที่ปรึกษา เพื่อดำเนินการด้านการผลิต การตลาด การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับข้าวหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

7.เชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล ข้อเท็จจริงและความเห็น รวมทั้งส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของทางราชการให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการฯ และปฏิบัติตามงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ก่อนหน้านี้ที่มา ผู้จัดการออนไลน์

ภัยแล้งดันราคาข้าวเหนียวพุ่งเกือบ 100% “พาณิชย์”เกาะติด ป้องกันกักตุน คำกำไรเกินควร

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์ข้าวเหนียวโดยรวมตั้งแต่เดือน ธ.ค.2561 ถึงส.ค.2562 ราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งราคาข้าวเปลือกเหนียวและราคาข้าวสารเหนียว โดยราคาข้าวเปลือกเหนียว ปี 2561 เฉลี่ยอยู่ที่ 9,549 บาทต่อตัน และทยอยปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ 13,900-17,600 บาทต่อตัน ณ วันที่ 16 ส.ค.2562 โดยเพิ่มขึ้น 59.90% โดยราคา ณ วันที่ 16 ส.ค.2561 อยู่ที่ 9,000-10,700 บาทต่อตัน ส่วนราคาข้าวสารเหนียว ปี 2561 เฉลี่ยอยู่ที่ 19,610 บาทต่อตัน และทยอยปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ 38,500-38,600 บาทต่อตัน ณ วันที่ 16 ส.ค.2562 โดยเพิ่มขึ้น 98.20% โดยราคา ณ 16 ส.ค.2561 อยู่ที่ 19,400-19,500 บาทต่อตัน

สำหรับพื้นที่เป้าหมายปลูกข้าวเหนียวปี 2562/63 มีจำนวน 16.172 ล้านไร่ คาดการณ์ปริมาณผลผลิต ปี 2562/63 อยู่ที่ 6.142 ล้านตัน แต่ผลจากภาวะภัยแล้ง ได้ก่อให้เกิดความเสียหายกว่า 6 แสนไร่ ส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิต ทำให้ผลผลิตลดลง

“ปัจจุบันที่ข้าวเหนียวมีราคาเพิ่มสูงขึ้นมาก มีหลายปัจจัย ทั้งจากปัญหาภัยแล้งที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้าวเหนียวทั้งนาปีและนาปรังที่ผ่านมา มีปริมาณน้อยกว่าทุกปี ประกอบกับเป็นช่วงรอยต่อของฤดูกาล ข้าวเก่าเหลือน้อย ข้าวใหม่ ยังไม่ถึงเวลาเก็บเกี่ยว และภาครัฐได้ระบายนโยบายข้าวในสต็อกหมด ส่งผลให้ช่วงนี้ ข้าวเหนียวขาดแคลนอย่างมาก ชาวนา ก็เก็บไว้บริโภคเอง เนื่องจากคาดว่าผลผลิตจะมีปริมาณน้อยมาก ถ้าไม่จำเป็นจะไม่นำออกขาย ด้านผู้ประกอบการโรงสีก็ต้องการรับซื้อข้าวเพื่อเก็บไว้ในสต็อกและแปรรูป เพื่อจำหน่าย ซึ่งผลผลิตที่ขาดแคลนทำให้ผู้ประกอบการหลายรายต้องปิดการจำหน่าย แต่หากมีสินค้าก็ต้องจำกัดโควตาให้ผู้รับซื้อ เพื่อปันส่วนของสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการและกระจายได้อย่างทั่วถึง” นายวิชัยกล่าว

อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายเดือนต.ค.-พ.ย.2562 ผลผลิตข้าวนาปีฤดูกาลใหม่ปี 2562/63 จะเริ่มออกสู่ตลาด ราคาข้าวเหนียวน่าจะปรับตัวลดลง ซึ่งคาดว่าสถานการณ์ทั้งในด้านราคาและปริมาณผลผลิตที่ขาดแคลนจะค่อยๆ คลี่คลายลง

ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค กรมฯ ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดการเก็งกำไร และคำกำไรเกินควร รวมทั้งจะกำกับดูแลไม่ให้เกิดการกักตุนสินค้า และตั้งราคาสูงโดยไม่สอดคล้องกับต้นทุน โดยขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงสี ให้จำหน่ายสินค้าในราคาสอดคล้องกับต้นทุน ไม่เอาเปรียบผู้ซื้อและผู้บริโภค รวมถึงหากจำเป็นจะดำเนินการตรวจสอบสต็อกสินค้า หากพบการกระทำความผิด เช่น มีการกักตุนสินค้าหรือตั้งราคาสูงเกินสมควร ขอให้แจ้งได้ที่สายด่วน 1569 กรมการค้าภายใน เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ที่มา Commerce News Agency (CNA)

เคาะอีกตัว! ประกันรายได้ข้าว 5 ชนิด ข้าวเปลือกเจ้าตันละ 1 หมื่น ข้าวเปลือกหอมมะลิ 1.5 หมื่น

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการหารือ 3 ฝ่าย ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร เกี่ยวกับการดำเนินโครงการประกันรายได้ข้าว ว่า ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันที่จะดำเนินการประกันรายได้ข้าวจำนวน 5 ชนิด ได้แก่ 1.ข้าวเปลือกเจ้า

ตันละ 10,000 หมั่นบาท ที่ความชื้น 15% ให้สิทธิ์ไม่เกิน 30 ตันต่อครัวเรือน หรือไม่เกิน 40 ไร่ 2.ข้าวเหนียว ตันละ 12,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน หรือไม่เกิน 40 ไร่ 3.ข้าวหอมมะลิตันละ 15,000 บาท ไม่เกิน 40 ไร่ หรือ 14 ตัน 4. ข้าวหอมดอกฟ้าที่ ตันละ 14,000 บาท ไม่เกิน 40 ไร่ หรือไม่เกิน 16 ตัน และ 5.ข้าวหอมปทุม ตันละ 11,000 บาท ไม่เกิน 40 ไร่ หรือไม่เกิน 25 ตัน

“จะนำผลการหารือ 3 ฝ่ายในครั้งนี ซึ่งถือเป็นความเห็นขั้นต้นหรือเบื้องต้น เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุม คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (นบข.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธานพิจารณา จากนั้นจะนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาอนุมัติการดำเนินการต่อไป”

สำหรับราคาประกันรายได้ที่เกษตรกรจะได้รับ จะขึ้นอยู่กับเวลาที่เกษตรกรขอรับเงินส่วนต่าง โดยมีหลักการ คือ เหารายได้ประกันเป็นตัวตั้ง เช่น ข้าวเปลือกเจ้าตันละ 10,000 บาท ลบราคาตลาด หากราคาตลาด ขณะนั้นอยู่ที่ตันละ 8,000 บาท จะมีส่วนต่าง 2,000 บาท คุณจำนวนไม่เกิน 30 ตัน ส่วนเกษตรกรที่มีสิทธิ์ จะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตรจะส่งรายชื่อให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อเป็นผู้โอนเงินให้กับเกษตรกร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาอ้างอิง โดยจะมีการประกาศราคาอ้างอิงทุก 15 วัน และการจ่ายเงิน ธ.ก.ส. จะจ่ายตรงเข้าบัญชีเกษตรกร พร้อมกันนี้ จะมีการดำเนินมาตรการคู่ขนาน เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร เช่น การดูแลค่าปุ๋ย ค่ายาปราบศัตรูพืช ค่าเก็บเกี่ยว การส่งเสริมการทำเกษตรแปลงใหญ่หรือนาแปลงใหญ่ การส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี และการประกันภัยพืชผล

นอกจากนี้ จะมีการดำเนินมาตรการด้านการตลาด เช่น การสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกข้าวคุณภาพ ข้าวอินทรีย์ การพัฒนาเกษตรกรให้เป็นสมาร์ท ฟาร์มเมอร์ การพัฒนานวัตกรรมข้าว การดูแลข้าวในช่วงออกสู่ตลาด ด้วยการให้สินเชื่อชะลอการขาย การชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการที่เก็บสต็อกข้าว รวมถึงการเดินหน้าขยายตลาดข้าวด้วยการรักษาตลาดเดิม ขยายตลาดเก่า เช่น อิรัก และขยายตลาดใหม่

ที่มา Commerce News Agency (CNA)

กรม.อนุมัติงบกลางราว 536 ลบ.จ่ายอุดหนุนให้ชาวนานร่วมโครงการผลิตข้าวอินทรีย์ถึงสิ้น ก.ย.

62

รายงานข่าว แจ้งว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินถึงวันสุดท้ายของเดือน ก.ย.62 ภายในวงเงิน 536.436 ล้านบาท เพื่อนำไปจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 61 โดยให้เบิกจ่ายในงบรายจ่ายอื่น ลักษณะเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป

ทั้งนี้ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำกับติดตามการดำเนินโครงการฯ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรเป็นสำคัญด้วยตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

เดิม กรม.มีมติเมื่อวันที่ 11 เม.ย.60 เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 (ด้านการผลิต) จำนวน 3 โครงการ ระยะเวลา 5 ปี (ปี 2560-2564) กรอบวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 25,871.142 ล้านบาท ซึ่งรวมถึงโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์วงเงิน 9,696.522 ล้านบาท

สำหรับโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์จะสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่เกษตรกร 15 กิโลกรัม/ไร่ และอุดหนุนเงินชดเชยรายได้จากการผลิตข้าวที่ได้ผลผลิตลดลง ในระยะเวลาเริ่มต้นของการผลิตระบบอินทรีย์ให้แก่เกษตรกรรายละไม่เกิน 15 ไร่ ไร่ละ 9,000 บาท แบ่งจ่าย 3 ปี ตามระยะการประเมิน โดยมีการดำเนินการเพื่อเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ระหว่างกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์กับผู้แปรรูปโดยการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการซื้อข้าวอินทรีย์เพื่อนำไปแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาได้มีการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่เกษตรกรกลุ่มที่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์เตรียมความพร้อมไปแล้ว (T1) จำนวน 618.472 ล้านบาท โดยใช้เงินจาก 3 แหล่ง คือ (1) งบประมาณ ปี 2561 ที่กันไว้จ่ายเหลือปี จำนวน 4.750 ล้านบาท (2) งบประมาณ ปี 2562 จำนวน 599.924 ล้านบาท และ (3) งบประมาณการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2562 จำนวน 13.776 ล้านบาท สำหรับการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่เกษตรกรกลุ่มที่ผ่านการประเมินระยะปรับเปลี่ยน (T2) และกลุ่มที่ได้รับรองการผลิตข้าวอินทรีย์ (T3) จำนวน 536.436 ล้านบาท ที่ได้ดำเนินการในปี 2561 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะขอใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวในการประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 29 มี.ค.62 มีมติเห็นชอบงบประมาณจ่ายเงินอุดหนุนสำหรับเกษตรกรกลุ่ม T2 และ T3 ข้างต้นแล้ว และต่อมาคณะทำงานบริหารจัดการเงินอุดหนุนให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ได้มีมติอนุมัติบัญชีรายชื่อเกษตรกรของเกษตรกรกลุ่ม T2 และ T3 เพื่อรับเงินอุดหนุน ปี 2561 วงเงินทั้งสิ้น 536.436 ล้านบาทดังกล่าว โดยมีกำหนดจะเบิกจ่ายเงินอุดหนุนในช่วงเดือน ส.ค.-ก.ย.62 และงบประมาณจำนวนดังกล่าวยังอยู่ในกรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 เม.ย.60

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

"ฮ้องกง" ชุมนุมยึดเยื่อ กระทบบส่งออกข้าวไทย

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ระบุว่า จากสถานการณ์การชุมนุมที่เกิดขึ้นที่ฮ้องกง ขณะนี้สมาคมอยู่ระหว่างการจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากฮ้องกงเป็นตลาดส่งออกข้าวหอมมะลิที่สำคัญของไทย

ในช่วง 7-8 ปีที่ผ่านมา ข้าวหอมมะลิไทยเคยครองส่วนแบ่งมากที่สุดถึงร้อยละ 90 ของตลาดข้าวหอมทั้งหมด แต่เมื่อราคาข้าวหอมมะลิของไทย สูงกว่าราคาข้าวของประเทศคู่แข่งค่อนข้างมาก ทำให้ส่วนแบ่งตลาดของไทยลดลงเรื่อย ๆ โดยในแต่ละปีฮ้องกงนำเข้าข้าวจากประเทศต่าง ๆ ประมาณ 350,000 ตัน

ขณะนี้ราคาข้าวหอมมะลิไทยอยู่ที่ตันละ 1,200 ดอลลาร์สหรัฐเพิ่มจากตันละ 800 ดอลลาร์สหรัฐในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ขณะที่เวียดนามที่อยู่ที่ตันละ 500 - 550 ดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 52 คิดเป็นมูลค่า 30,000 - 40,000 ล้านบาทลดลงจากปีที่ผ่านมาที่ร้อยละ 65 ส่วนเวียดนามเป็นอันดับ 2 อยู่ที่ร้อยละ 30 รองลงมาเป็นกัมพูชาและจีน

นายชูเกียรติ ระบุว่า ฮ่องกงมีพลเมืองประมาณ 7 ล้านคน ขณะที่นักท่องเที่ยวอยู่ที่ 40 ล้านคนต่อปี ซึ่งชาวฮ่องกงและนักท่องเที่ยวนิยมบริโภคข้าวไทยและเป็นประเทศที่มีกำลังซื้อสูงโดยชาวหอมมะลิไทยนอกจากนำไปบริโภคในครัวเรือนแล้ว ร้านอาหารต่าง ๆ ยังนิยมนำไปบริการนักท่องเที่ยวเนื่องจากมีความหอม

“หากสถานการณ์ชุมนุมบานปลายหรือยืดเยื้อ นอกจากจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจฮ่องกง การท่องเที่ยวได้รับผลกระทบแล้วยังกระทบต่อการส่งออกข้าวไทยด้วย ซึ่งอาจจะรับรู้ผลกระทบได้ในไตรมาสที่ 4 จากคำสั่งซื้อที่ชะลอตัวลง”

สำหรับการรับมือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ผู้ประกอบการส่งออกข้าวอาจจะต้องปรับตัวหาตลาดใหม่ทดแทนตลาดฮ่องกงซึ่งเป็นตลาดข้าวพรีเมียม ซึ่งเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อ เช่น สหรัฐฯ และแคนาดา ที่มีความต้องการข้าวหอมมะลิไทยแทนตลาดฮ่องกงที่คำสั่งซื้ออาจจะลดลง ซึ่งเป็นการซ้ำเติมการส่งออกข้าวในเวลานี้ที่ได้รับผลกระทบทั้งจากราคาข้าวที่สูงขึ้นและปัญหาเงินบาทที่แข็งค่า

นายวิทย์กร มณีเนตร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ระบุว่า ฮ่องกงเป็นตลาดสำคัญของไทยในปี 2560 ไทยสามารถครองสัดส่วนการส่งออกข้าวไปฮ่องกงคิดเป็นร้อยละ 65 และจากปริมาณผลผลิตในปีนี้มีอย่างจำกัด คาดว่าจะดึงให้ราคาข้าวโดยรวมมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้การส่งออกข้าวไปฮ่องกงปีนี้ปรับลดลง

ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง เตรียมจัดกิจกรรมโปรโมทข้าวหอมมะลิ และข้าวออแกนิกไทยร่วมกับห้างสรรพสินค้าชั้นนำในฮ่องกง เช่น 759 Store และ Test เพราะเป็นสินค้าที่ยังมีโอกาสเติบโตได้ดี ซึ่งปัจจุบันฮ่องกงมีการนำเข้าข้าวออแกนิกจากไทยประมาณปีละ 2,000 ตัน ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 1,400 - 1,500 ดอลลาร์ฮ่องกงต่อตัน

ที่มา Thai PBS

อธิบดีกรมการค้าข้าวนำคณะลงพื้นที่พิษณุโลก ตรวจสอบนำร่องปลูกข้าว กข 79 ข้าวนุ่มพันธุ์ใหม่ เตรียมเจาะตลาดต่างประเทศ

นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการค้าข้าว เปิดเผยว่า แนวโน้มความต้องการข้าวในตลาดโลกปัจจุบัน มีความต้องการข้าวคุณภาพ และในฐานะที่ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวที่สำคัญของโลกจะต้อง เข้าใจพฤติกรรม รสนิยมของกลุ่มผู้บริโภคในตลาดข้าวโลก รวมไปถึงกลุ่มผู้บริโภคข้าวประเภทพื้นนุ่มที่กำลังได้รับความนิยมจากผู้บริโภค โดยเฉพาะตลาดในประเทศจีน ฮ่องกง และตลาดอาเซียน รวมถึงกลุ่มผู้บริโภคชาวมุสลิมในประเทศต่างๆ เนื่องจากเป็นข้าวที่มีความนุ่ม ราคาถูกกว่าข้าวหอมมะลิ และคาดว่าในอนาคตจะมีแนวโน้มความต้องการข้าวนุ่มเพิ่มขึ้น รวมไปถึงกลุ่มผู้บริโภคข้าวเจ้าพื้นนุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีศักยภาพในการซื้อและตลาดมีโอกาสขยายตัวได้สูง

ขณะนี้พันธุ์ข้าวนุ่มที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการของตลาดที่จะใช้แข่งขันในตลาด ต่างประเทศ คือ พันธุ์ข้าว กข79 ซึ่งกรมการค้าข้าวได้รับรองพันธุ์เมื่อต้นปี 2562 และจากการประเมินโดย ผู้ประกอบการค้าข้าวและผู้ประกอบการเมล็ดพันธุ์ข้าวมีความเห็นว่าเป็นพันธุ์ที่ตรงตามความต้องการของตลาด สามารถปลูกได้ตลอดปี ให้ผลผลิตสูง ด้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหม้ คุณภาพการสีดีมาก

ด้านนางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการค้าข้าว กล่าวเสริมว่า ขณะนี้กรมการค้าข้าวได้จัดทำโครงการนำร่องส่งเสริมการผลิตข้าวนุ่มครบวงจร (กข79) ปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการผลิตข้าวนุ่มให้

สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เป็นการทดลองตลาดข้าวนุ่มเพื่อเพิ่มโอกาสและความสามารถในการแข่งขัน ข้าวพื้นนุ่มในตลาดต่างประเทศ โดยโครงการนำร่องผลิตข้าวพันธุ์ กข79 มีพื้นที่เป้าหมาย ทั้งสิ้น 10,115 ไร่ ขณะนี้ มีพื้นที่เข้าร่วมโครงการแล้ว 9,074.6 ไร่ เกษตรกร จำนวน 416 ราย ครอบคลุม 7 จังหวัด 18 อำเภอ 33 ตำบล ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

นายสมพงษ์ อ้นขาวนา ประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านบางกระน้อย ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ. พิษณุโลก กล่าวว่า กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านบางกระน้อย เป็น 1 ในกลุ่มนำร่องผลิตข้าว กข 79 ซึ่งเริ่มดำเนินการปีนี้เป็นปีแรก เนื่องจากปกติทางสมาชิกกลุ่มจำนวน 65 ราย จะปลูกข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 สลับหมุนเวียนกับพันธุ์ต่างๆ ที่ตลาดต้องการพื้นที่รวม 1,000 กว่าไร่ พอทางภาครัฐให้การสนับสนุนข้าวพันธุ์ กข 79 เป็นข้าวพื้นนุ่มพันธุ์ใหม่ที่กำลังได้รับความนิยม จึงเห็นว่าน่าจะเป็นโอกาสที่จะเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสมาชิกกลุ่มได้ โดยขณะนี้ได้ทำการปลูกข้าวพันธุ์ กข 79 เป็นแปลงสาธิตจำนวน 14 ไร่ เพื่อศึกษาทดลองวิธีการปลูก ดูแลรักษา เก็บเกี่ยว เป็นตัวอย่างให้กับสมาชิกแปลงใหญ่ โดยตั้งเป้าว่าในฤดูกาลหน้าจะส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ปลูกข้าวพันธุ์ กข 79 เพิ่มขึ้นประมาณ 70-80% ของพื้นที่

สำหรับวิธีการปลูกข้าว กข 79 จะใช้เครื่องหย่อนกล้า ช่วยลดต้นทุนค่าเมล็ดพันธุ์ลงได้มาก จากเดิมทำนาหวานใช้เมล็ดพันธุ์เฉลี่ย 20 กิโลกรัมต่อไร่ แต่ใช้เครื่องหย่อนกล้าใช้เมล็ดพันธุ์อัตรา 6 กิโลกรัมต่อไร่ หลังจากปลูกได้ประมาณ 1 เดือนเศษ พบว่าข้าวมีการเจริญเติบโต แตกกอดีมาก โดยไม่ต้องใส่ปุ๋ยบำรุงใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากดินมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างดี อย่างไรก็ตาม จะติดตามผลในแปลงสาธิตนี้เพื่อเก็บข้อมูลประกอบการตัดสินใจของสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ต่อไป

“พื้นที่ตำบลนครป่าหมาก เรียกได้ว่า เป็นดงดินดี น้ำชุ่ม มีน้ำตลอดทั้งปี สามารถปลูกข้าวได้ทุกพันธุ์ ถ้าข้าวพันธุ์ กข 79 เป็นข้าวพันธุ์ใหม่ที่มีอนาคตดี ผมก็พร้อมจะมาเป็นตัวอย่าง เป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรรายอื่นได้เห็น” ประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านบางกระน้อย กล่าว

แจกจ่ายได้โต๊ะ 6 หมื่นบาทนำเข้าข้าวไทยได้ง่ายๆ

แหล่งข่าววงการค้าข้าว เผยกับฐานเศรษฐกิจถึงแม้ว่ากฎหมายไทยจะห้ามนำเข้าข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านแต่ที่ไทยกลายเป็นผู้นำเข้า ข้าวรายใหญ่ ขึ้นมาเป็นเบอร์ 1 ในการนำเข้า ข้าวจากประเทศเวียดนามและกัมพูชาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งคำถามว่านำเข้ามาได้อย่างไร ง่ายๆ เพียงแค่ทำตัวผ่านแดนจากรถบรรทุกข้าวสารให้กลายเป็นรถบรรทุกขนส่งข้าวโพด พร้อมกับเงินชำระภาษีใต้ดิน อีกพ่วงละ 60,000 บาท เท่านั้นที่ขับผ่านออกมาได้แบบสบายๆ ก็จบแล้ว ณ. ที่ด่าน สวนส้ม จังหวัดจันทบุรี จำนวนที่รถบรรทุกขนข้าวออกมา เข้ามายังที่ฝั่งไทย มีวันละ 100-200 พ่วงต่อวัน คำนวณกันเอาเองว่าเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ จัดเก็บภาษีใต้ดิน ได้พ่วงละ 6 หมื่นบาท สามารถสร้างรายได้ ได้วันละ กี่ล้านบาทต่อวัน ถ้าคำนวณเป็นเดือนจะเป็นเงินกี่ร้อยล้านบาทต่อเดือน ปีละกี่พันล้านบาทต่อปี

“ดังนั้นไม่ว่าจะมีการร้องเรียนไปถึงกระทรวงพาณิชย์หรือกรมการค้าภายในให้ออกมาสำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบสักกี่ครั้งก็ไม่เป็นผลเต็มที่ ก็สั่งปิดด่าน ผ่านแดน แค่ 2 วัน แล้วก็เปิดให้ทำการซื้อขายได้เป็นปกติในเมื่อกฎหมายซื้อได้ด้วยเงิน”

ด้านนายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย เผยว่า เรื่อง การลักลอบนำเข้าข้าวตามแนวชายแดนทางสมาคมฯก็ได้ทราบข่าวและติดตามมาเป็นระยะจากการร้องเรียนของสมาชิกและผู้ค้าข้าวเหนียวสมาคมฯเองก็ได้ประสานงานไปยังกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ให้ช่วยเฝ้าระวังติดตามดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดซึ่งสมาคมฯก็ทราบดีว่าเป็นการเกินกำลังของเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายใน แต่หากเป็นการร่วมมือกันของทุกหน่วยงานอย่างจริงจังก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ เพราะการนำเข้าเป็นจำนวนมากขนาดนี้ไม่สามารถรอดหูรอดตาเจ้าหน้าที่ไปได้ ต่างกันกับการค้าตามวิถีการค้าชายแดนที่ชาวบ้านค้าขายกัน ซึ่งจะมีปริมาณไม่มาก

แต่ถ้าหากเราคิดว่ามีความจำเป็นในเรื่องของการขาดแคลนและมีความจำเป็นต้องนำเข้าในบางช่วงเวลาก็ควรให้มีการดำเนินการนำเข้าอย่างถูกต้อง ในปริมาณที่ควบคุมได้ ทั้งชนิดและคุณภาพ ตรวจสอบป้องกันโรคพืชโรคแมลง การนำเข้าจะต้องอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสม ไม่ให้กระทบกับผลผลิตและราคาข้าวเปลือก ข้าวสารภายในประเทศ เช่นเดียวกับ ข้าวโพด ที่ทุกวันนี้มีการอนุมัติให้นำเข้าตามด่านชายแดน และให้มีการเสียภาษีอย่างถูกต้อง มิเช่นนั้นจะเป็นช่องทางในการหาผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่บางคน ผู้ค้าข้าวบางราย และมีผลกระทบต่อภาพรวมและภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าที่และผู้ค้าข้าวที่ทำงานหรือทำการค้าด้วยความตรงไปตรงมา ซึ่งจะขาดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่และทำการค้าอย่างสุจริตตรงไปตรงมา

แต่ถ้าคิดว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องนำเข้าข้าวเหนียว หรือข้าวชนิดอื่นๆก็ควรที่จะดำเนินการอย่างจริงจัง มิฉะนั้นจะกลายเป็นช่องทางในการหาผลประโยชน์ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการค้าข้าวโดยรวม และประเทศเสียหาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยแล้งเช่นนี้ ก็คงยิ่งส่งผลให้มีการลักลอบและจำนวนการลักลอบก็จะยิ่งมากขึ้นด้วย

อนึ่ง ก่อนหน้านั้นสมาคมโรงสีข้าวไทยได้ประสานกับนายวิชัย โภชนกิจ อธิบดี และนายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ หลังได้รับข่าวจากสมาชิกว่ามีผู้นำข้าวสารเหนียว อ้างว่ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยนำมาขายในราคาต่ำแต่ก็ได้ปฏิเสธการรับซื้อไป ต่อมาทางอธิบดีกรมการค้าภายในได้ตั้ง นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ลงนามการตรวจสอบและกำกับดูแลการนำเข้าข้าวเปลือกเหนียว ตั้งด่านเขต 9 พื้นที่จังหวัดที่ติดกับชายแดน ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจังหวัดและมอบหมายหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางระบบการกำกับดูแลและตรวจสอบข้อเท็จจริงการลักลอบนำเข้าข้าวเปลือกเหนียวจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเข้มงวด กรณีพบการกระทำผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ที่มา *ฐานเศรษฐกิจ*

ล้นอศ.เตรียมเคาะ ระบายข้าว 2 แสนตัน

จากเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 องค์การคลังสินค้า(อศ.) ได้เปิดให้ผู้สนใจประมูลข้าวในสต็อกรัฐบาลที่ยังคงเหลือ 208,600 ตันเข้ารับฟังคำชี้แจง มีผู้สนใจกว่า 20 รายโดยกำหนดให้ยื่นซองคุณสมบัติในวันที่ 22 กรกฎาคม และยื่นซองเพื่อเสนอซื้อในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 และเปิดซองในวันเดียวกันนั้น

นายไพศาล เตียวงษ์สุวรรณ รองผู้อำนวยการ อศ. รักษาการผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า เผยกับฐานเศรษฐกิจว่าขณะนี้คณะกรรมการการระบายข้าวที่ อศ. จัดตั้งขึ้นอยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อหาผู้ที่เสนอซื้อสูงสุดสำหรับการเปิดประมูลข้าวครั้งนี้เป็นไปตามมติของ นบข. ที่เห็นชอบให้ อศ. ออกประกาศให้ผู้สนใจซื้อข้าวได้เข้ามายื่นเสนอเพื่อซื้อข้าวในสต็อกรัฐบาลที่ยังคงเหลือ 208,600 ตันจากการระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมา

มาและผู้ประกอบการไม่มารับมอบ และข้าวในโครงการรับจำนำข้าวที่ติดคดีความแต่สามารถเคลียร์ได้แล้ว โดยอศ. มั่นใจว่าข้าวที่นำออกมาระบายครั้งนี้จะขายได้ทั้งหมด

ข้าวดังกล่าวมี 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. ข้าวสารในสต็อกของรัฐเพื่อจำหน่ายเป็นการทั่วไป ครั้งที่1 /2562 (การบริโภคของคน) ปริมาณ 82,444 ตัน 2. ข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรม ที่ไม่ใช่การบริโภคของคน และสัตว์ ครั้งที่1/2562 ปริมาณ 74,299 ตัน และ 3. ข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรม ที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ครั้งที่ 1/2562 (เข้าสู่อุตสาหกรรม) ปริมาณ 51,856 ตัน

“เมื่อได้ผู้ชนะการประมูลโดยพิจารณาจากผู้ที่เสนอซื้อสูงสุด แล้ว อศ. จะมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจารณาตรวจสอบผู้ชนะ หากผ่านการพิจารณาแล้วจะเสนอปลัดกระทรวงพาณิชย์ ก่อนเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พิจารณา และนำเสนอพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธาน นบข.พิจารณาอนุมัติขายต่อไป จากนั้น อศ.จะเชิญผู้ชนะประมูลมาทำสัญญาซื้อขายและรับมอบต่อไปกลางเดือนสิงหาคมจะเห็นความชัดเจน”

ส่วนปริมาณข้าวในสต็อกรัฐที่ยังเหลืออีกกว่า 8.3 หมื่นตัน (ข้าวนอกบัญชี) ที่รอการระบายคาดว่าจะนำออกมาระบายเร็วๆ นี้ ส่วนหลักเกณฑ์การระบายนั้นอศ. ยังคงยึดหลักการระบายตามรูปแบบเดิมที่มีการระบายข้าวในสต็อกรัฐก่อนหน้านี้

ที่มา *ฐานเศรษฐกิจ*

“กรอ.พาณิชย์” ตั้งวอร์รูมติดตามผลกระทบการค้า พร้อมชุดคณะทำงานทำแผนเจาะตลาดเร่งด่วน

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์ (กรอ.พาณิชย์) ครั้งแรกว่า ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการรับมือกับสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนที่ยังยืดเยื้อและส่งผลกระทบต่อการค้าและการลงทุนทั่วโลก รวมถึงไทย โดยเห็นชอบร่วมกันที่จะให้มีการจัดตั้งวอร์รูม (War Room) ทำหน้าที่ติดตามสถานการณ์การค้าและเสนอแนวทางรับมือทั้งเชิงรุก เชิงรับ ได้อย่างทันท่วงที เพื่อผลักดันให้การค้าของไทยยังคงขยายตัวในเวทีโลกได้ต่อไป

ส่วนการเร่งรัดการส่งออก ได้ตั้งคณะทำงานเจาะตลาด เพื่อเร่งรัดการส่งออกแบบเร่งด่วนในระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือน โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะไปหารือร่วมกับภาคเอกชนในการจัดทำแผนการขยายตลาดเป็นรายสินค้า บริการ และรายตลาด ซึ่งจะมีความชัดเจนว่าจะทำอะไร ยังไง เพื่อให้ส่งออกได้เพิ่มขึ้น โดยมีตลาดเป้าหมายหลัก 5 ตลาด คือ CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) เพราะเป็นตลาดที่มีศักยภาพใกล้เคียงไทย จีน เป็นตลาดศักยภาพสูงมาก สามารถเพิ่มมูลค่าไปยังเมืองและมณฑลต่างๆ ที่ยังเข้าไม่ถึงได้อีก อินเดีย และเอเชียใต้ เป็นตลาดใหม่ ที่มีโอกาส อาเซียน เป็นตลาดที่ต้องเจาะเพิ่ม และตะวันออกกลาง ที่บางตลาดสามารถฟื้นขึ้นมาได้ เช่น อิรัก ที่เดิมเคยมีปัญหาทางการเมือง รวมถึงจอร์แดน การ์ตา โอมาน คูเวต

นอกจากนี้ จะเร่งรัดเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน โดยมีความเห็นตรงกันว่า หากเพิ่มมูลค่าในส่วนนี้ได้ ก็จะช่วยเพิ่มมูลค่าการส่งออกของไทยในภาพรวมได้เพิ่มขึ้น โดยได้มอบหมายให้กรมการค้าต่างประเทศเป็นแม่ข่ายหารือร่วมกับภาคเอกชนในการผลักดันการค้าชายแดนต่อไป ส่วนข้อเสนอของภาคเอกชนที่ต้องการให้มีการเปิดด่านเพิ่มขึ้น เช่น ด่านสิงขร ด่านบ้านห้วยต้นนุ่น ด่านช่องอานม้า ด่านบ้านท่าเส้น และด่านช่องสายตะกู ได้รับนำไปหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว และยังมีแผนที่จะทะลวงด่านค้ำงท่อ เช่น ด่านแม่สอด ที่ปัจจุบันโครงสร้าง

พื้นที่เกือบเสร็จสมบูรณ์ แต่ยังไม่เปิดได้ ทำให้ค้าขายไม่ได้ ซึ่งจะเดินทางไปแม่สอด เพื่อหาทางแก้ไขต่อไป และด่าน
สะเดา 2 ที่ยังติดปัญหาถนนเชื่อมต่อไทย-มาเลเซีย ก็จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขด้วย

“ทั้งหมดนี้ คือ สิ่งที่เกิดขึ้นจากการประชุม กรอ.พาณิชย์ครั้งแรก ต่อไปได้กำหนดให้มีการประชุมทุก 1
เดือน เพื่อติดตามงานของคณะทำงานที่ได้จัดตั้งขึ้น และมั่นใจว่า หากสามารถผลักดันมาตรการต่างๆ ให้เดินหน้าไป
ได้ เชื่อว่าจะผลักดันให้ตัวเลขการส่งออกขยายตัวได้เพิ่มขึ้น” นายจรินทร์กล่าว

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมไม่ได้มีการพิจารณาเป้าหมายการส่งออกที่ตั้งไว้ที่ 3% เนื่องจากไม่ใช่เวทีที่จะมา
พิจารณาปรับหรือไม่ปรับเป้าหมายการส่งออก แต่เป็นเวทีที่จะหามาตรการเพื่อสนับสนุนการส่งออกให้ไปได้ และให้
มีผลลัพธ์ออกมาดีที่สุดต่อการค้าระหว่างประเทศของไทย และขอยืนยันว่า การเร่งรัดการส่งออก เป็นหน้าที่ของ
กระทรวงพาณิชย์ และรมว.พาณิชย์ ที่จะต้องดำเนินการ ทั้งในช่วงปกติและไม่ปกติ แต่การทำคนเดียว ไม่พอ ต้อง
ทำร่วมกับภาคเอกชน ซึ่งเป็นทัพหน้า และยิ่งช่วงนี้ เป็นช่วงไม่ปกติ มีสงครามการค้า ก็ยิ่งต้องทำให้เข้มข้นขึ้น เพื่อ
คลี่คลายสถานการณ์ จึงเป็นที่มาของการมี กรอ.พาณิชย์ และตั้งคณะทำงานย่อยลงไป เพื่อขับเคลื่อน
ที่มา *Commerce News Agency (CNA)*

XX

เวียดนาม

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่อนตัวลงท่ามกลางความต้องการที่ลดลงจากจีน ขณะที่ผู้ส่งออกก็กำลัง
พยายามที่จะมองหาผู้ซื้อรายใหม่ๆ โดยราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับ 335-345 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากระดับ
340-350 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า

ทั้งนี้ ในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้ การส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนมีจำนวนประมาณ 318,100 ตัน เท่านั้น
ซึ่งลดลงไปถึง 65.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา ซึ่งแม้ว่าผู้นำเข้าจีนยังคงมีความต้องการนำเข้าข้าว แต่
การซื้อข้าวจากเวียดนามมีอุปสรรคทางด้านเทคนิคที่รัฐบาลจีนมีมาตรการตรวจสอบที่เข้มข้นมากขึ้น ดังนั้นในปี
กระทรวงการค้า (Ministry and Industry and Trade) จึงมีแผนที่จะเดินทางไปขยายตลาดในต่างประเทศมากขึ้น
เช่น เม็กซิโก เป็นต้น

วงการค้ารายงานว่ ในช่วงวันที่ 1-11 สิงหาคมที่ผ่านมา เวียดนามส่งออกข้าวไปแล้วประมาณ 198,700
ตัน โดยเป็นการส่งออกข้าวขาว 5% ประมาณ 75,300 ตัน

ที่มา *Oryza.com*

เมียนมา

กระทรวงพาณิชย์ (Ministry of Commerce) รายงานว่า ในปีงบประมาณปัจจุบัน 2018/19 (ตุลาคม
2018-กันยายน 2019) คือช่วงตั้งแต่เดือนตุลาคม 2018 มาจนถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2019 ที่ผ่านมา เมียนมา
ส่งออกข้าว (ข้าวสารและข้าวหัก) ไปแล้วประมาณ 1.858 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 562.191 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดย
ในส่วนของ การส่งออกข้าวหักมีปริมาณ 370,981.618 ตัน มูลค่าประมาณ 99.628 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยส่งไปยัง
33 ประเทศ ประกอบด้วยประเทศเบลเยียมจำนวน 179,739 ตัน มูลค่า 48.155 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วน
ประมาณ 48% ของการส่งออกข้าวหักทั้งหมด ตามด้วยประเทศอินโดนีเซียจำนวน 57,360 ตัน มูลค่า 15.668 ล้าน
เหรียญ ประเทศจีนจำนวน 25,000 ตัน มูลค่า 6.723 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ประเทศเนเธอร์แลนด์จำนวน 21,400 ตัน

มูลค่า 5.324 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และประเทศสหราชอาณาจักรจำนวน 18,000 ตัน มูลค่า 4.743 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ในปีงบประมาณ 2017/18 เมียนมาส่งออกข้าวประมาณ 3.6 ล้านตัน ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดในรอบ 50 ปี
ที่มา *Oryza.com*

ฟิลิปปินส์

มีรายงานว่า นับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2019 ที่ผ่านมา กรมอุตสาหกรรมพืช (The Bureau of Plant Industry; BPI) ได้ให้ใบอนุญาตนำเข้าข้าวจำนวน 2,294 ใบแก่ผู้นำเข้าเอกชนจำนวน 208 ราย เพื่อนำเข้าข้าวประมาณ 2.041 ล้านตัน ซึ่งจากรายงานของกรมฯ ระบุว่าผู้ที่ขออนุญาตนำเข้าข้าวประกอบด้วยกลุ่มสหกรณ์ ผู้ค้าข้าว และสถาบันต่างๆ ได้ยื่นขอเอกสารรับรองสุขอนามัยพืช (sanitary and phytosanitary import clearances (SPS-IC) เพื่อนำเข้าในช่วงตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม-30 กรกฎาคม 2562

ในเดือนกรกฎาคม 2562 กรมอุตสาหกรรมพืชได้ออกเอกสารรับรองปลอดศัตรูพืช (SPS-IC) จำนวน 776 ใบ ให้แก่ผู้ที่ขออนุญาตนำเข้าข้าว คิดเป็นจำนวนประมาณ 562,332.8 ตัน จากประเทศเมียนมา สเปน ไทย และเวียดนาม ซึ่งผู้นำเข้าที่ยื่นขอเอกสารประกอบการนำเข้าปริมาณมากที่สุดคือ Arvin International Marketing Inc. จำนวน 72,018.6 ตัน ขณะที่ Puregold Price Club Inc. ซึ่งเป็นเครือข่ายร้านค้าในกลุ่ม Lucio Co. ก็เป็น 1 ใน 5 ของผู้นำเข้ารายใหญ่ มีจำนวนรวม 55,585 ตัน

ทั้งนี้ นับตั้งแต่เดือนมีนาคมมาจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา มีผู้นำเข้าที่มีสิทธิ์จำนวน 173 ราย ได้ใช้เอกสารจำนวน 1,041 ใบ เพื่อนำเข้าข้าวจำนวน 930,031.888 ตัน (ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม) โดยเป็นการนำเข้ามาจากประเทศอิตาลี เมียนมา ปากีสถาน สเปน ไทย และเวียดนาม

ทั้งนี้ ตามกฎหมายการนำเข้าข้าวฉบับใหม่ที่มีผลบังคับใช้นี้ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา กำหนดให้ผู้ประสงค์จะนำเข้าข้าวต้องยื่นขอใบอนุญาตนำเข้าและรับรองสุขอนามัยพืช (sanitary and phytosanitary import clearances; SPS-IC) จากกรมฯ ก่อนการนำเข้าเป็นรายครั้ง (ไม่ให้มีการจำกัดปริมาณหรือเวลาที่นำเข้า) ซึ่งข้าวที่นำเข้าจะต้องมาถึงท่าเรือก่อนใบ SPS-IC จะหมดอายุ

ที่มา *Oryza.com*

อินโดนีเซีย

อธิบดีกรมพืชอาหาร กระทรวงเกษตร (the Director General of food crops, Agriculture Ministry) ระบุว่า ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน 2019 คาดว่าจะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 26.91 ล้านตัน โดยมีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 56.19 ล้านไร่ ขณะที่ความต้องการบริโภคข้าวคาดว่าจะมีประมาณ 22.28 ล้านตัน ซึ่งจะทำให้ในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ อินโดนีเซียจะมีผลผลิตส่วนเกินอยู่ประมาณ 4.63 ล้านตัน ขณะที่มีการรายงานว่ารัฐบาลมองในแง่ดีว่าการผลิตข้าวในประเทศจะไม่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยแม้จะเกิดภาวะแห้งแล้งในบางพื้นที่ พร้อมทั้งคาดว่าภาวะแห้งแล้งจะยาวนานกว่าที่คาดการณ์ไว้

ที่มา *Oryza.com*

จีน

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า การประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ (the National Grain Trade Center) สามารถขายข้าวเก่าจากสต็อกรัฐบาลปี 2013-2015 ได้ประมาณ 460,692 ตัน จากที่นำข้าวเก่าในสต็อกของรัฐบาลออกมาประมูลประมาณ 1,784,244 ตัน (คิดเป็น 25.82% ของปริมาณข้าวที่นำออกมาเสนอขาย) โดยราคาเฉลี่ยที่ 2,126 หยวนต่อตัน หรือประมาณ 302 เหรียญสหรัฐต่อตัน

มีรายงานว่า ประเทศจีนได้เริ่มทำการซื้อขายข้าวสายพันธุ์ japonica ในตลาดล่วงหน้าต้าเหลียน (the Dalian Commodity Exchange) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยการซื้อขายเริ่มต้นด้วยราคามาตรฐานที่ 3,550 หยวนต่อตันสำหรับแต่ละสัญญา (ประมาณ 504 เหรียญสหรัฐต่อตัน)

ประธานของตลาดต้าเหลียนตั้งข้อสังเกตว่าการซื้อขายล่วงหน้าของข้าวสายพันธุ์ japonica จะช่วยส่งสัญญาณด้านราคาและสร้างโปร่งใสสำหรับผู้ผลิตและบริษัทแปรรูปอาหารต่างๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านราคาในอนาคต

ที่มา *Oryza.com*

ฮ่องกง

หน่วยงาน Trade and Industry Department ของฮ่องกง รายงานว่าในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2562 (มกราคม-กรกฎาคม 2562) ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากประเทศต่างๆรวมประมาณ 172,700 ตัน ลดลงประมาณ 3.52% เมื่อเทียบกับปริมาณ 179,000 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2561 โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 91,400 ตัน ลดลง 11.52% เมื่อเทียบกับ 103,300 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2561 (ประกอบด้วยข้าวขาว 4,800 ตัน ข้าวหอม 81,900 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 4,700 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 52.9% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (ลดลง 8.32% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในช่วงเดียวกันของปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ 57.7%) รองลงมาคือเวียดนามซึ่งฮ่องกงนำเข้าประมาณ 50,600 ตัน เพิ่มขึ้น 22.52% เมื่อเทียบกับ 41,300 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2561 (ประกอบด้วยข้าวหอม 46,000 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆรวม 4,600 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 29.3%) จีนประมาณ 13,300 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 7.7%) กัมพูชาประมาณ 5,600 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 3.2% โดยฮ่องกงนำเข้าข้าวจากกัมพูชาปริมาณลดลง 37.78% และสัดส่วนลดลง 36% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561) ออสเตรเลียประมาณ 3,700 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.2%) สหรัฐอเมริกาประมาณ 4,300 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.5%) และประเทศอื่นๆ 3,800 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.2%)

สำหรับการส่งออก (Re-export) ไปยังประเทศอื่นในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2562 (มกราคม-กรกฎาคม 2562) มีปริมาณ 8,416 ตัน ลดลง 10.26% เมื่อเทียบกับจำนวน 9,378 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2561 โดยส่งไปยังมาเก๊าจำนวน 7,568 ตัน สหรัฐฯจำนวน 479 ตัน จีน 160 ตัน แคนาดา 97 ตัน เป็นต้น ส่วนการเก็บข้าวในสต็อก (Closing stock (excluding reserve stock)) ฮ่องกงมีข้าวอยู่ในสต็อก ณ เดือนกรกฎาคม 2562 รวม 12,100 ตัน และมีสต็อกสำรอง (Reserve stock) จำนวน 13,000 ตัน

ทั้งข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ฮ่องกงมีจำนวนผู้เก็บสต็อกข้าวที่ได้จดทะเบียนแล้ว (Registered stockholders of rice) จำนวน 232 ราย และมีสถานที่เก็บรักษาข้าวที่ได้รับอนุมัติ (Approved rice storage places) จำนวน 116 แห่ง

ในปี 2018 ที่ผ่านมา อัตราการบริโภคข้าวเฉลี่ยต่อคนต่อปีอยู่ที่ประมาณ 41 กิโลกรัม ลดลง 2.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 42 กิโลกรัม ในปี 2017 และลดลงประมาณ 14.58% เมื่อเทียบกับจำนวน 48 กิโลกรัมในปี 2007

ทางด้านราคาข้าวเฉลี่ยที่ฮ่องกงนำเข้าจากประเทศต่าง ๆ นั้น (Average Rice Import CIF (Cost Insurance Freight) Prices) ในเดือนกรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ราคานำเข้าข้าวหอมจากไทย (Thai Fragrant) อยู่ที่ 8.60 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) เพิ่มขึ้นจาก 8.59 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนก่อนหน้า ส่วนราคานำเข้าข้าวหอมจากเวียดนาม (Vietnamese Fragrant) อยู่ที่ 4.90 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) เพิ่มขึ้นจาก 4.80 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนก่อนหน้า

ด้านราคาขายปลีกเฉลี่ย (Average Retail Prices) ในเดือนกรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ราคาขายข้าวหอมจากไทย (Thai Fragrant) อยู่ที่ 13.24 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) เพิ่มขึ้นจาก 13.02 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนก่อนหน้า ส่วนราคาขายข้าวหอมจากเวียดนาม (Vietnamese Fragrant) อยู่ที่ 9.44 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) เพิ่มขึ้นจาก 9.10 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนก่อนหน้า

ทั้งนี้ ในปี 2561 ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากประเทศต่าง ๆ รวมประมาณ 308,400 ตัน ลดลงประมาณ 1.62% เมื่อเทียบกับปริมาณ 313,500 ตัน ในปี 2560 โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 171,200 ตัน ลดลง 17.1% เมื่อเทียบกับ 206,500 ตัน ในปี 2560 (ประกอบด้วยข้าวขาว 6,200 ตัน ข้าวหอม 156,000 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 9,000 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 55.5% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (ลดลง 15.8% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในช่วงเดียวกันของปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ 65.9%) รองลงมาคือเวียดนามซึ่งฮ่องกงนำเข้าประมาณ 76,100 ตัน เพิ่มขึ้น 52.5% เมื่อเทียบกับ 49,900 ตัน ในปี 2560 (ประกอบด้วยข้าวหอม 67,800 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆรวม 8,300 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 24.7%) จีนประมาณ 22,900 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 7.4%) กัมพูชาประมาณ 14,400 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 4.7% โดยฮ่องกงนำเข้าข้าวจากกัมพูชาเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณ และสัดส่วนที่ 5.88% และ 9.3% เมื่อเทียบกับปี 2560) ออสเตรเลียประมาณ 10,800 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 3.5%) สหรัฐอเมริกาประมาณ 6,800 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.2%) และประเทศอื่นๆ 6,200 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.0%)

ที่มา Trade and Industry Department

อินเดีย

ราคาส่งออกข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับลดลงท่ามกลางภาวะการค้าที่เริ่มกลับมาดีอีกครั้งจากการที่ประเทศในแถบแอฟริกาเริ่มกลับเข้ามาซื้อ โดยข้าวหนึ่ง 5% ราคาอยู่ที่ 374-377 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ลดลง 3-4 เหรียญสหรัฐฯ จากราคา 377-381 เหรียญสหรัฐฯต่อเมื่อสัปดาห์ก่อน

กระทรวงเกษตร (the Indian Agriculture Ministry) รายงานว่า การเพาะปลูกพืชในฤดู Kharif (มิถุนายน-ธันวาคม 2019) ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา มีประมาณ 188.735 ล้านตันลดลงประมาณ 11% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาเนื่องจากฤดูฝนปีนี้มาล่าช้ากว่ากำหนดมากกว่า 1 สัปดาห์

การเพาะปลูกฤดูพืชในฤดูการผลิตหลัก (summer-sown crops) ในขณะนี้ มีประมาณ 578.8125 ล้านไร่ ลดลงประมาณ 4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา โดยเกษตรกรได้ลงมือเพาะปลูกพืชหลายชนิด เช่น ข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง อ้อย ถั่วลิสง และอื่นๆ มาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา หลังจากที่เริ่มมีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่ของประเทศ

กรมอุตุนิยมวิทยาอินเดีย (The India Meteorological Department; IMD) รายงานว่า ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ประเทศอินเดียมีปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณ 2% โดยพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ มีปริมาณฝนมากกว่าค่าปกติประมาณ 14% และ 6% ตามลำดับ ขณะที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าปกติประมาณ 2% และ 14% ตามลำดับ (กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ให้คำจำกัดความของปริมาณฝนในระดับปกติ หรือค่าเฉลี่ย ของฝนที่ตกในช่วงฤดูมรสุมที่ระดับ 96-104% ของค่าเฉลี่ยในรอบ 50 ปี ที่ 89 เซนติเมตรหรือประมาณ 35 นิ้ว) โดยก่อนหน้านี้ กรมอุตุนิยมวิทยาอินเดีย (IMD) พยากรณ์ว่าฤดูมรสุมของปีนี้จะเริ่มมีพายุฝนพัดเข้าชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศในช่วงตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งล่าช้ากว่าที่เคยคาดไว้ว่าจะเป็นวันที่ 6 มิถุนายน ซึ่งตามปกติแล้วลมมรสุมจะพัดเข้าทางตอนใต้ของประเทศที่แคว้น Kerala ในช่วงวันที่ 1 มิถุนายนของทุกปี และจะเริ่มล่าถอยไปที่แคว้น Rajasthan ทางตะวันตกของประเทศในช่วงเดือนกันยายน

องค์การอาหารแห่งชาติ (FCI) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562 มีจำนวนประมาณ 32.88 ล้านตัน (รวมข้าวสารที่คำนวณมาจากสต็อกข้าวเปลือกประมาณ 7.992 ล้านตัน) เพิ่มขึ้นประมาณ 32% เมื่อเทียบกับจำนวน 24.94 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา แต่ลดลงประมาณ 7% เมื่อเทียบกับจำนวน 35.46 ล้านตัน ในเดือนกรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

ขณะที่สต็อกธัญพืช (ข้าวและข้าวสาลี) โดยรวมของอินเดีย ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562 มีจำนวนประมาณ 76.615 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 16% เมื่อเทียบกับจำนวน 65.87 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่ลดลงประมาณ 6% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา โดยสต็อกข้าวสาลีมีประมาณ 43.588 ล้านตันเพิ่มขึ้นประมาณ 7% เมื่อเทียบกับจำนวน 40.858 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่ลดลงประมาณ 5% เมื่อเทียบกับจำนวน 45.83 ล้านตัน ในเดือนที่ผ่านมา

ที่มา *Oryza.com*

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2018/19 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-31 สิงหาคม 2562) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2561-13 สิงหาคม 2562 มีการนำเข้าข้าว 1,340,101 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 5.23% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,273,481 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 185,801 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 33.18% เมื่อเทียบกับจำนวน 139,507 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,154,300 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 1.79% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,133,974 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 13 สิงหาคม 2562 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 17,815 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-13 สิงหาคม 2562 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 250,442 ตัน ฝรั่งเศส 190,440 ตัน เนเธอร์แลนด์ 164,649 ตัน สเปน 124,090 ตัน อิตาลี 113,028 ตัน โปรตุเกส 96,669 ตัน โปแลนด์ 82,604 ตัน เยอรมนี 76,910 ตัน เบลเยียม 61,899 ตัน สาธารณรัฐเชค 38,425 ตัน บัลแกเรีย 33,972 ตัน สวีเดน 28,262 ตัน ลิทัวเนีย 15,244 ตัน ฮังการี 11,200 ตัน เดนมาร์ก 11,150 ตัน โรมาเนีย 8,824 ตัน กรีซ 6,593 ตัน ออสเตรีย 6,153 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-12 สิงหาคม 2562 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวกล้อง (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากปากีสถานจำนวน 182,359 ตัน เพิ่มขึ้น 25.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ

ปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 107,900 ตัน ลดลง 39.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 98,803 ตัน เพิ่มขึ้น 53.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 59,918 ตัน เพิ่มขึ้น 22.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอูรุกวัยจำนวน 39,677 ตัน ลดลง 16.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ขณะเดียวกันก็มีการนำเข้าข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากกัมพูชาจำนวน 171,844 ตัน ลดลง 24.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากเมียนมาจำนวน 160,820 ตัน เพิ่มขึ้น 37.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 140,784 ตัน ลดลง 5.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากปากีสถานจำนวน 102,573 ตัน เพิ่มขึ้น 85.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 83,304 ตัน ลดลง 2.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และนำเข้าข้าวหักจากเมียนมาจำนวน 281,455 ตัน ลดลง 7.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 31,171 ตัน เพิ่มขึ้น 39.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 24,008 ตัน ลดลง 2.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชา 17,068 ตัน เพิ่มขึ้น 23.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากบราซิลจำนวน 10,629 ตัน เพิ่มขึ้น 738.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทางด้านการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-12 สิงหาคม 2562 มีการส่งออก 230,444 ตัน ลดลง 20.63% เมื่อเทียบกับจำนวน 290,358 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 194,274 ตัน ลดลงประมาณ 23.85% เมื่อเทียบกับจำนวน 255,131 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออกจำนวน 36,171 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 2.68% เมื่อเทียบกับจำนวน 35,227 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 12 สิงหาคม 2562 สหภาพยุโรป ส่งออกข้าว 1,481 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-12 สิงหาคม ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 117,274 ตัน โปรตุเกส 34,103 ตัน สเปน 31,905 ตัน กรีซ 24,086 ตัน บัลแกเรีย 8,285 ตัน เนเธอร์แลนด์ 2,801 ตัน โปแลนด์ 2,412 ตัน โรมานี 1,305 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในปีการผลิต 2017/18 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561) สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 1,321,102 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 10.23% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,198,447 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 144,026 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 43.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 100,502 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,177,076 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,097,945 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 268,462 ตัน ฝรั่งเศส 192,003 ตัน เนเธอร์แลนด์ 148,313 ตัน เยอรมนี 99,947 ตัน โปแลนด์ 98,040 ตัน อิตาลี 93,585 ตัน สเปน 98,113 ตัน โปรตุเกส 81,860 ตัน เบลเยียม 75,654 ตัน สาธารณรัฐเชค 40,281 ตัน สวีเดน 30,298 ตัน เป็นต้น

ขณะที่การส่งออกในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม มีการส่งออก 295,172 ตัน เพิ่มขึ้น 3.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 286,505 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 259,034 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.44% เมื่อเทียบกับจำนวน 243,359 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 36,138 ตัน ลดลงประมาณ 16.24% เมื่อเทียบกับจำนวน 43,146 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561 ประเทศที่ส่งออกข้าว

ประกอบด้วยประเทศอิตาลีจำนวน 130,474 ตัน กรีซ 50,240 ตัน สเปน 40,706 ตัน โปรตุเกส 37,389 ตัน บัลแกเรีย 13,628 ตัน โรมานี 9,087 ตัน เป็นต้น

ที่มา Oryza.com

สหรัฐอเมริกา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน “RICE: WORLD MARKETS AND TRADE” ประจำเดือนสิงหาคม 2562 โดยได้ประมาณการว่า ผลผลิตข้าวของโลกปีการตลาด 2562/63 (2019/20) (ปีปฏิทิน 2563) ในเบื้องต้นว่าจะมีจำนวน 497.86 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 0.15% เมื่อเทียบกับจำนวน 498.62 ล้านตันข้าวสาร ของปีการตลาด 2561/62 (2018/19) (ปีปฏิทิน 2562) เนื่องจากคาดว่าประเทศผู้ผลิตที่สำคัญทั้งจีนและอินเดียจะมีพื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตต่อพื้นที่เพาะปลูกลดลงจากปีก่อน โดยคาดว่าในปี 2562/63 (ปี 2563) ประเทศจีนจะมีผลผลิตลดลงเหลือ 146.00 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 1.68% เมื่อเทียบกับจำนวน 148.49 ล้านตันข้าวสารในปี 2561/62 ประเทศอินเดียคาดว่าจะมีผลผลิต 115.0 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 0.54% เมื่อเทียบกับจำนวน 115.63 ล้านตันข้าวสารในปี 2561/62 (ปี 2562) ส่วนประเทศอื่นๆที่คาดว่าผลผลิตในปี 2562/63 (ปี 2563) จะลดลงด้วยนั้น เช่น สหรัฐฯ 6.52 ล้านตัน ลดลง 8.39% เมื่อเทียบกับ 7.12 ล้านตัน ในปีก่อนหน้า บราซิลคาดว่าจะผลผลิตจะลดลงเหลือ 7.21 ล้านตัน ลดลง 1.4% เมื่อเทียบกับ 7.31 ล้านตัน ในปีก่อนหน้า เนปาลคาดว่าจะผลผลิตจะลดลงเหลือ 3.53 ล้านตัน ลดลง 5.36% เมื่อเทียบกับ 3.73 ล้านตัน ในปีก่อนหน้า ขณะที่ประเทศไทยคาดว่าจะในปี 2562/63 (ปีปฏิทิน 2563) จะมีผลผลิต 20.50 ล้านตันข้าวสาร ลดลงประมาณ 0.24% เมื่อเทียบกับจำนวน 20.55 ล้านตันในปี 2561/62 (ปีปฏิทิน 2562) เป็นต้น

ส่วนประเทศที่คาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นในปี 2562/63 (ปี 2563) นั้น เช่น อินโดนีเซีย 37.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.91% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า บังคลาเทศ 35.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.86% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เวียดนาม 28.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.35% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เมียนมา 13.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.95% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ฟิลิปปินส์ 12.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 3.39% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ญี่ปุ่น 7.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.65% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ปากีสถาน 7.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.35% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า กัมพูชา 5.69 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.98% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ไนจีเรีย 4.9 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.34% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เกาหลีใต้ 3.88 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.31% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เป็นต้น

ทางการบริโภคข้าว คาดว่าในปีการตลาด 2562/63 (ปีปฏิทิน 2563) จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 494.5 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 1.01% เมื่อเทียบกับจำนวน 489.57 ล้านตันข้าวสาร ของปีการตลาด 2561/62 (ปีปฏิทิน 2562) เนื่องจากคาดว่าความต้องการบริโภคข้าวในหลายประเทศในแถบแอฟริกาจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าในปีการตลาด 2562/63 (ปีปฏิทิน 2563) ประเทศจีนจะมีความต้องการบริโภคข้าวประมาณ 143 ล้านตันข้าวสาร อินเดีย 102 ล้านตันข้าวสาร อินโดนีเซีย 38.0 ล้านตันข้าวสาร บังคลาเทศ 35.7 ล้านตันข้าวสาร เวียดนาม 22.0 ล้านตันข้าวสาร ฟิลิปปินส์ 14.6 ล้านตันข้าวสาร เมียนมา 10.5 ล้านตันข้าวสาร และไทย 11.0 ล้านตันข้าวสาร เป็นต้น

ขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปี 2562/63 (ปี 2563) คาดว่าจะอยู่ที่ 174.66 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 1.96% เมื่อเทียบกับจำนวน 171.3 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2561/62 (2562) เนื่องจากคาดว่าสต็อกข้าวของประเทศจีนจะยังคงมีปริมาณมากคิดเป็นสัดส่วนกว่า 70% ของสต็อกทั้งหมดของโลก แม้ว่ารัฐบาลจีนจะระบายข้าวเก่าจาก

สต็อกของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งออกไปต่างประเทศก็ตาม ขณะที่สต็อกของอินเดียมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากนโยบายของรัฐบาลที่ได้มีการปรับราคาข้าวเปลือกขั้นต่ำ (MSP) เพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับประเทศฟิลิปปินส์ที่คาดว่าจะผลิตเพิ่มขึ้นทำให้สต็อกข้าวในประเทศเพิ่มขึ้นด้วย โดยคาดว่าในปีการตลาด 2562/63 (ปี 2563) ประเทศจีนจะมีสต็อกข้าวประมาณ 118.0 ล้านตันข้าวสาร อินเดีย 26.5 ล้านตันข้าวสาร ฟิลิปปินส์ 3.79 ล้านตันข้าวสาร อินโดนีเซีย 3.16 ล้านตันข้าวสาร ญี่ปุ่น 1.79 ล้านตันข้าวสาร เวียดนาม 1.56 ล้านตัน และสหรัฐฯ 1.5 ล้านตันข้าวสาร โดยในส่วนของประเทศไทยนั้นคาดว่าจะสต็อกปลายปี 2562/63 (ปี 2563) จะมีประมาณ 4.06 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 6.56% จากคาดการณ์ในปี 2561/62 (ปี 2562) ที่คาดว่าจะมีจำนวน 3.81 ล้านตันข้าวสาร เนื่องจากคาดว่าสต็อกข้าวของภาคเอกชนจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดส่งออก

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปีการตลาด 2562/63 (ปีปฏิทิน 2563) จะมีปริมาณ 46.92 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นประมาณ 1.35% เมื่อเทียบกับปีการตลาด 2561/62 (ปีปฏิทิน 2562) ที่คาดว่าจะมีการค้าข้าวประมาณ 46.30 ล้านตันข้าวสาร เนื่องจากคาดว่าประเทศในแถบแอฟริกาและตะวันออกกลางจะมีความต้องการนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้น ในขณะที่ประเทศจีนคาดว่าจะส่งออกมากขึ้นโดยเฉพาะการส่งไปยังตลาดแอฟริกา ขณะที่เจ้าของตลาดเดิมทั้งอินเดีย และไทยก็ยังคงมีการส่งไปยังตลาดแอฟริกาอย่างต่อเนื่องท่ามกลางภาวะการแข่งขันในตลาดที่เป็นไปอย่างรุนแรง โดยในส่วนของตลาดนำเข้านั้นคาดว่าในปี 2563 ประเทศจีนจะนำเข้าประมาณ 3.3 ล้านตัน ลดลง 1.54% เมื่อเทียบกับ 3.25 ล้านตัน ในปี 2562 ประเทศฟิลิปปินส์คาดว่าจะนำเข้า 2.7 ล้านตัน ลดลงประมาณ 12.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 3.1 ล้านตัน ในปี 2562 ไนจีเรียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 2.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4.76% เมื่อเทียบกับ 2.1 ล้านตันในปี 2562 ไอวอรีโคสต์คาดว่าจะนำเข้า 1.6 ล้านตัน เท่ากับปี 2562 ซาอุดีอาระเบียคาดว่าจะนำเข้า 1.38 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.85% เมื่อเทียบกับ 1.35 ล้านตัน ในปี 2562 เซเนกัลคาดว่าจะนำเข้า 1.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 8.33% เมื่อเทียบกับ 1.2 ล้านตันในปี 2562 อิหร่านคาดว่าจะนำเข้า 1.15 ล้านตัน ลดลง 4.15% เมื่อเทียบกับปี 2562 อิรักคาดว่าจะนำเข้า 1.15 ล้านตัน ลดลง 4.17% เมื่อเทียบกับ 1.2 ล้านตันในปี 2562 แอฟริกาใต้คาดว่าจะนำเข้า 1.05 ล้านตัน ลดลง 5% เมื่อเทียบกับ 1.0 ล้านตัน ในปี 2562 มาเลเซียคาดว่าจะนำเข้า 1 ล้านตัน เท่ากับปี 2562 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์คาดว่าจะนำเข้า 0.93 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 8.82% เมื่อเทียบกับ 0.85 ล้านตันในปี 2562 สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะนำเข้า 0.93 ล้านตัน เท่ากับปี 2562 กินีคาดว่าจะนำเข้า 0.9 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 5.88% เมื่อเทียบกับปี 2562 บราซิลคาดว่าจะนำเข้า 0.85 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 21.43% เมื่อเทียบกับปี 2562 กาน่าคาดว่าจะนำเข้า 0.8 ล้านตัน เท่ากับปี 2562 เคนยาคาดว่าจะนำเข้า 0.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 6.67% เมื่อเทียบกับ 0.75 ล้านตัน ในปี 2562 เนปาลคาดว่าจะนำเข้า 0.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 6.67% เมื่อเทียบกับ 0.75 ล้านตัน ในปี 2562 เม็กซิโกคาดว่าจะนำเข้า 0.79 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.64% เมื่อเทียบกับ 0.78 ล้านตัน ในปี 2562 เบนินคาดว่าจะนำเข้า 0.73 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 3.57% เมื่อเทียบกับ 0.7 ล้านตัน ในปี 2562 แคมeroonคาดว่าจะนำเข้า 0.73 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 3.57% เมื่อเทียบกับ 0.7 ล้านตัน ในปี 2562 โมซัมบิกคาดว่าจะนำเข้า 0.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 3.7% เมื่อเทียบกับ 0.68 ล้านตัน ในปี 2562 แองโกลาคาดว่าจะนำเข้า 0.54 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.86% เมื่อเทียบกับ 0.53 ล้านตัน ในปี 2562 เป็นต้น

สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น ในปี 2563 คาดว่าประเทศไทยจะส่งออกได้ประมาณ 9.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 5.56% เมื่อเทียบกับ 9.0 ล้านตัน ที่คาดว่าจะส่งออกได้ในปี 2562 ส่วนอินเดียคาดว่าจะในปี 2563 จะส่งออกได้ 12 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.69% เมื่อเทียบกับ 11.8 ล้านตัน ในปี 2562 ในขณะที่เวียดนามคาดว่าจะส่งออก 6.5 ล้านตัน เท่ากับปี 2562 ปากีสถานคาดว่าจะส่งออกได้ 4.0 ล้านตัน ลดลง 2.44% เมื่อเทียบกับปี 2562 จีนคาดว่าจะส่งออก

ได้ถึง 3.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 16.7% จากปี 2562 ที่คาดว่าจะส่งออก 3 ล้านตัน สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะส่งออก 3.18 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 5.83% จากปี 2562 เมียนมาคาดว่าจะส่งออก 2.6 ล้านตัน ลดลง 7.14% เมื่อเทียบกับปี 2562 กัมพูชาคาดว่าจะส่งออก 1.3 ล้านตัน เท่ากับปี 2562 อูรุกวัยคาดว่าจะส่งออกได้ 0.8 ล้านตัน เท่ากับปี 2562 บราซิลคาดว่าจะส่งออกได้ 0.65 ล้านตัน ลดลง 18.75% เมื่อเทียบกับปี 2562 ปารากวัยคาดว่าจะส่งออกได้ 0.6 ล้านตัน ลดลง 7.69% เมื่อเทียบกับปี 2562 กายอานาคาดว่าจะส่งออกได้ 0.51 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับปี 2562 และอาร์เจนตินาคาดว่าจะส่งออก 0.3 ล้านตัน ลดลง 11.76% เมื่อเทียบกับปี 2562 เป็นต้น
ที่มา กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA Grains: World Markets and Trade Report, August 2019)

บราซิล

สถาบันข้าวแห่ง Rio Grande do Sul (the Rice Institute of Rio Grande do Sul; IRGA) รายงานในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-กรกฎาคม 2019) บราซิลส่งออกข้าวจำนวน 782,794 ตัน ลดลงประมาณ 21% เมื่อเทียบกับจำนวน 996,250 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยส่งไปยังประเทศ Venezuela จำนวน 177,828 ตัน ประเทศ Senegal จำนวน 149,771 ตัน ประเทศ Peru จำนวน 85,984 ตัน ประเทศ Sierra Leone จำนวน 81,112 ตัน ประเทศ Gambia จำนวน 68,732 ตัน ประเทศ Cuba จำนวน 42,206 ตัน ประเทศ UAE จำนวน 24,450 ตัน ประเทศ Belgium จำนวน 18,279 ตัน ประเทศสหรัฐฯจำนวน 11,352 ตัน ประเทศ Angola จำนวน 10,603 ตัน ประเทศ Cabo Verde จำนวน 7,354 ตัน ประเทศ Bolivia จำนวน 3,945 ตัน ประเทศชิลีจำนวน 3,150 ตัน ประเทศปานามาจำนวน 1,878 ตัน และประเทศอื่นอีกประมาณ 96,250 ตัน

ในเดือนกรกฎาคม 2019 บราซิลส่งออกข้าวจำนวน 104,203 ตัน เพิ่มประมาณ 4 เท่าจาก 26,179 ตัน ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้น 28% เมื่อเทียบกับ 84,616 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ในปี 2018 บราซิลส่งออกข้าวประมาณ 1.81 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 108% เมื่อเทียบกับจำนวน 870,268 ตัน ในปี 2017 โดยประเทศ Venezuela เป็นประเทศผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ ซึ่งนำเข้าไปประมาณ 620,567 ตัน ตามด้วยประเทศ Senegal จำนวน 218,564 ตัน ประเทศ Peru จำนวน 121,205 ตัน, ประเทศ Gambia จำนวน 128,734 ตัน, ประเทศ Nicaragua จำนวน 114,394 ตัน, ประเทศ Sierra Leone จำนวน 112,344 ตัน, ประเทศ Cuba จำนวน 86,766 ตัน, ประเทศ Costa Rica จำนวน 64,940 ตัน ประเทศ Switzerland จำนวน 61,161 ตัน, ประเทศสหรัฐฯจำนวน 61,940 ตัน, ประเทศ Bolivia จำนวน 21,870 ตัน, ประเทศแอฟริกาใต้จำนวน 11,081 ตัน, และประเทศอื่นอีกประมาณ 186,350 ตัน เป็นต้น ทั้งนี้ ในปี 2017 บราซิลส่งออกข้าวจำนวน 870,268 ตัน ลดลงประมาณ 7% เมื่อเทียบกับจำนวน 935,085 ตัน ในปี 2016

การนำเข้าข้าวในช่วง 7 เดือนแรกของปี มีจำนวน 574,772 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 31% เมื่อเทียบกับจำนวน 439,023 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยนำเข้าจากประเทศ Paraguay จำนวน 393,949 ตัน ประเทศ Argentina จำนวน 101,895 ตัน ประเทศ Uruguay จำนวน 71,634 ตัน ประเทศ Italy จำนวน 3,924 ตัน ประเทศ Chile จำนวน 878 ตัน ประเทศ Vietnam จำนวน 313 ตัน ประเทศไทย 286 ตัน และประเทศอื่นๆอีกประมาณ 1,893 ตัน เป็นต้น โดยในเดือนมิถุนายน 2562 บราซิลนำเข้าข้าว 96,833 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 4% เมื่อเทียบกับจำนวน 93,252 ตัน ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นประมาณ 44% เมื่อเทียบกับ 67,089 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในปี 2018 บราซิลนำเข้าข้าวจำนวน 842,888 ตัน โดยนำเข้าจากประเทศ Paraguay จำนวน 598,799 ตัน Argentina จำนวน 122,188 ตัน ประเทศ Uruguay จำนวน 107,581 ตัน ประเทศ Italy จำนวน 6,967 ตัน ประเทศ Suriname จำนวน 3,750 ตัน ประเทศ Guyana จำนวน 1,585 ตัน ประเทศ Vietnam จำนวน 444 ตัน และประเทศอื่นๆอีกประมาณ 1,574 ตัน เป็นต้น

หน่วยงาน Conab (Brazil's national grains agency) คาดว่า ในปีการผลิต 2018/19 จะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 10.428 ล้านตัน (เท่ากับการประมาณการณเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา) ลดลงประมาณ 13.56% เมื่อเทียบกับจำนวน 12.064 ล้านตัน ในปี 2017/18 โดยคาดว่าจะมีการบริโภคประมาณ 11.0 ล้านตัน (ข้าวเปลือก) ลดลง 2.13% เมื่อเทียบกับจำนวน 11.239 ล้านตัน (ข้าวเปลือก) ในปี 2017/18 ขณะที่สต็อกข้าว (ข้าวเปลือก) สิ้นปีคาดว่าจะมีประมาณ 0.499 ล้านตัน (ข้าวเปลือก) ลดลงประมาณ 25.48% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.6718 ล้านตัน (ข้าวเปลือก) ในปี 2017/18 โดยคาดว่าจะมีการนำเข้าประมาณ 1.3 ล้านตัน (ข้าวเปลือก) เพิ่มขึ้น 53.84% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.845 ล้านตัน (ข้าวเปลือก) ในปี 2017/18 ขณะที่การส่งออกข้าวคาดว่าจะมีประมาณ 0.9 ล้านตัน (ข้าวเปลือก) ลดลง 47.36% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.71 ล้านตัน (ข้าวเปลือก) ในปี 2017/18
ที่มา *Oryza.com*

